



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
เรื่อง การจำหน่ายกระบือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๔ ตัว ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกระบือเพศผู้ (มีชีวิต) จำนวน ๔ ตัว

โดยวิธีขายทอดตลาด ราคากลางในการประมูล (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายดังนี้

๑. กำหนด วันเวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

กำหนดการขายทอดตลาดกระบือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เปิดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เลขที่ ๕๓ ถนนป่าไม้เขต ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๒.๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จะดำเนินการขายทอดตลาดกระบือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยให้เสนอราคาแบบเหมารวม

๒.๒ ในการลงทะเบียนผู้เข้าประมูลจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริง (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

กรณีมอบอำนาจให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

๒.๓ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและแสดงบัตรประชาชนตัวจริงต่อคณะกรรมการ

๒.๔ ผู้เข้าประมูลทุกรายจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ก่อนเวลาทำการประมูล เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กรณีที่ผู้เข้าประมูลไม่ได้วางหลักประกันการเสนอราคาจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้

ผู้ที่ชนะการประมูล เงินประกันการเสนอราคาจะเปลี่ยนเป็นเงินส่วนหนึ่งของเงินมัดจำการชำระราคา แต่หากผู้ชนะการประมูลเพิกเฉยไม่มาลงนามในบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) มีสิทธิริบหลักประกันทันที

ผู้ที่ประมูลไม่ได้ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะคืนเงินประกันให้เมื่อการประมูลสิ้นสุดลง

๓. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จะให้ผู้สนใจชมสภาพกระบือที่จะขายทอดตลาดได้ ณ สถานที่เก็บทรัพย์สิน (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ หากไม่ไปดูสภาพกระบือดังกล่าว จะถือว่าผู้ประมูลได้เห็นหรือรับทราบแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างในการเสนอราคาประมูลครั้งนี้ไม่ได้

๔. ผู้ลงทะเบียนในการประมูลแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ณ บริเวณสถานที่ประมูล หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูลแล้ว ผู้ประมูลจะต้องลงนามสัญญาการซื้อขายกับทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ทันที ในการยกมือเสนอราคาแต่ละครั้ง จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ... ๑,๐๐๐.....บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ของกระบือ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มเองได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นนี้ นอกจากนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าภาระผูกพันอันได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียน ค่าภาษี ค่าขนย้ายต่างๆ ค่าเฝ้ารักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ทางราชการจะต้องจ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประมูลอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากค่าขาย ด้วยตนเองทั้งสิ้น

๕. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการขายทรัพย์สินของทางราชการให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการฯ มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไปรวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล และจะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ณ สถานที่จัดการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ชนะการประมูลได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด

โดยประกาศฉบับนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ถือว่าผู้ประมูลทุกราย ได้รับทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดในครั้งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

๖. ผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติขายทรัพย์สินดังกล่าว จากคณะกรรมการฯ จะต้องชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินในราคาที่ประมูลได้ทั้งหมดในวันขาย ถ้าไม่อาจชำระเงินในราคาที่ประมูลได้ทั้งหมด ก็ให้ชำระไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า (๒๕%) ของราคาที่ประมูลได้ และทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน

โดยกำหนดให้ชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมรับทรัพย์สินที่ประมูลได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทำสัญญา โดยจะต้องไปติดต่อขอชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินเป็นเงินสดหรือเช็คที่ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ชนะการประมูลยังไม่ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินให้ครบถ้วน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จะริบเงินที่ผู้ชนะการประมูลได้ชำระไว้ทั้งหมด และหากปรากฏว่าเมื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หมวด ๙ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ และถ้าการขายครั้งใหม่ได้รับราคาเมื่อรวมกับเงินที่ยึดไว้แล้ว น้อยกว่าราคาอนุมัติการขายเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๗. เมื่อผู้ประมูลทรัพย์สินได้ชำระเงินครบเรียบร้อยแล้วตามราคาที่ประมูลได้ ต้องนำใบเสร็จรับเงินของฝ่ายการเงินและบัญชี ไปรับมอบทรัพย์สินที่ประมูลได้ ออกจากสถานที่เก็บให้แล้วเสร็จภายใน...๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ชนะการประมูลยังไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ออกจากที่เก็บได้หมดตามกำหนดเวลา ทางราชการจะไม่รับผิดชอบในการชำรุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประมูลได้ มอบหมายให้บุคคลอื่นมารับทรัพย์สินแทนให้แนบเอกสารใบมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้ประมูลได้และผู้ได้รับมอบอำนาจ ไม่เช่นนั้นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้น ได้

๘. การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินเอง หากมีการประกาศอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ถือว่าผู้ประมูลพอใจ และยอมรับในสภาพของทรัพย์สิน ดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง

๙. ผู้เป็นคณะกรรมการฯ ในการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้อื่นเข้าเสนอราคาแทน

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เลขที่ ๕๓ ถนนป่าไม้เขต ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๒๒ ๓๒๙๘ ต่อ ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกมล ว่างมณี)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

รายละเอียดกระบือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคากลาง	สถานที่เก็บ	ติดต่อ/โทร.
๑	กระบือ เพศผู้ (มีชีวิต)	๔	๒๔,๒๖๖.๐๐	หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๑๓ (แม่เมาะ) ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	๐๘๑-๕๕๕๙๐๕๙ นายถนอม โพธิ์วิจิตร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๑๓ (แม่เมาะ)

รูปภาพกระบือของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๔ ตัว



กระบือตัวที่ ๑



กระบือตัวที่ ๒



กระบือตัวที่ ๓



กระบือตัวที่ ๔

A handwritten signature in blue ink.